



ด่วนที่สุด

ที่ ศค ๐๑๐๐.๔/๑๔๓



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอดอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๓๒๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๙/๑๔๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ศค(สพธอ) ๕๑๑/๓๕๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเสนอเรื่อง ขอดอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๔)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๙/๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. เสร็จแล้ว (ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.) โดย สพธอ. ยังมีประเด็นขอเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการมอบความไว้วางใจ (Trust Model) และต่อมา

/คณะกรรมการรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. และ สพอ. ร่วมกันจัดทำร่างกฎหมายตามหลักการดังกล่าวแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตรวจพิจารณาต่อไป ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและได้ส่งร่างกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงขอสอบถาม สพอ. ว่า ประสงค์จะถอนเรื่องหรือยุติการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หรือไม่ เพื่อมิให้เกิดการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนหรืออาจขัดแย้งกันในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ต่อมา สพอ. ได้มีหนังสือ ที่ ดศ(สพอ) ๕๑๑/๓๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาแนวทางการถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อนำกลับมาทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ฉบับปรับปรุง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการปรับปรุงหลักการในเรื่องความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและสร้างความชัดเจนในการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเห็นควรถอนร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยเร็ว

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.) (ร่างพระราชกฤษฎีกา) ซึ่งมีหลักการในการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับอนุญาติ เป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นร่างกฎหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในการสนับสนุนการยืนยันตัวบุคคลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่เชื่อถือได้โดยมีผู้ให้บริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) รับรองความมีตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองให้แก่บุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมการประกอบธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองดังกล่าว ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลิกประกอบธุรกิจการให้บริการออกใบรับรอง และการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว

๓.๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ฉบับปรับปรุง อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเน้นกลไกสร้างความน่าเชื่อถือในรูปแบบการรับรอง (certify) แทนการกำกับดูแลในรูปแบบอนุญาตที่เป็นหลักการของกฎหมายปัจจุบัน

๓.๓ สพอ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ กับสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่าหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มีความไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ดังนี้

๓.๓.๑ ประเด็นเชิงโครงสร้างการกำกับดูแลตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดิมเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่ได้เสนอก่อนที่จะมีการจัดตั้ง สพอ. ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ (๖) กำหนดให้ สพอ. มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้กำหนดให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ปัจจุบันรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓.๒ ประเด็นเชิงเทคโนโลยีตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กำหนดรูปแบบของการประกอบธุรกิจบริการในการออก “ใบรับรอง” (Certificate) แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวด ๒ ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในรูปแบบการออกใบรับรองเท่านั้น นอกจากนี้ การกำหนดประเภทบริการที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง คือ เพื่อสนับสนุน “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ไม่สอดคล้องกับประเภทบริการ ณ ปัจจุบันที่การใช้งานใบรับรองสามารถนำมาใช้กับประเภทบริการอื่นได้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เท่านั้น เช่น ตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Seal) การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamp)

๓.๓.๓ ประเด็นเชิงรูปแบบการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ ตามหมวด ๖ ของร่างพระราชกฤษฎีกา ที่กำหนดให้ต้องมีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามหมวด ๔ ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ แต่ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดว่าการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

๓.๔ สพอ. ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติรับทราบสถานะของร่างพระราชกฤษฎีกา และเห็นสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่ สพอ. ได้เสนอให้มีการถอนร่างพระราชกฤษฎีกา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อนำกลับมาทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. และ สพอ. ได้ร่วมกันจัดทำร่างกฎหมายตามหลักการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งฉบับ ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ประกอบกับปัจจุบัน สพอ. ได้ทำความร่วมมือกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและดูแลการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลคือ Web trust for CA ภายใต้ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority (NRCA) ที่เป็นศูนย์กลางในการทดสอบและเชื่อมโยงการทำงานทางเทคนิคกับ CA ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการของตน ดังนั้น รูปแบบการดูแลการให้บริการ ณ ปัจจุบัน จึงเป็นการดูแลตามมาตรฐานการให้บริการ (Industry standard) ที่เป็นสากล การขอลถอนร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อมิให้เกิดการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนหรืออาจขัดแย้งกันและไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

- ไม่มี -

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบสถานะของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และเห็นสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่ สพธอ. ได้เสนอให้มีการถอนร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ และขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่อนุมัติหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เพื่อนำกลับมาทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการถอนร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกอบธุรกิจให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรวงทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๖ - ๗ (นายศรีรักษ์ โคตะสินธ์)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@mdes.go.th, saran.co@mdes.go.th